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ค้านโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน
กลุ่มการศึกษาทางเลือก ค้าน ศธ.ทำโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน

ชี้ยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กควรเป็นทางเลือกสุดท้าย เตรียมส่งหนังสือถึง
รมว.ศึกษาธิการคนใหม่ให้ทบทวนโครงการ

วันนี้ (20 ธ.ค.) นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย กล่าวว่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยดำเนินโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน
หรือพัฒนาโรงเรียนที่มีความพร้อมให้เป็นโรงเรียนแม่เหล็ก และนำนักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คนเข้ามาเรียน นั้น ตนไม่ยอมรับและไม่เห็นด้วย
ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มการศึกษาทางเลือกได้คัดค้านเรื่องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กมาโดยตลอด
และได้ยื่นหนังสือคัดค้านไปถึง พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี สมัยที่เป็น รมว.ศึกษาธิการ
แต่ไม่ได้รับความสนใจ และ ศธ.ก็ไม่เคยรับฟัง
เพราะมีการตั้งธงไว้ในใจอยู่แล้วว่าต้องการที่จะยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
ส่วนที่ระบุว่าได้จัดประชาพิจารณ์จากคนในชุมชนแล้วพบว่าพอใจกับโครงการดังกล่าวนั้น
ตนมองว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น หากมองภาพรวมจริงๆแล้วส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย ดังนั้น ในเร็วๆนี้
ตนจะไปยื่นหนังสือคัดค้านการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ในโครงการโรงดีใกล้บ้าน ต่อ นพ.ธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ คนใหม่อีกครั้ง

"ที่ผ่านมาผมได้เสนอแผนการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้ศธ.พิจารณา คือ
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กเป็นรายโรง โดยปรับโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนของชุมชนและท้องถิ่น
จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ถ้ารัฐบาลจะมีโครงการประชารัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนกลุ่มนี้ก็เป็นเรื่องที่ดี
ที่สำคัญไม่ควรใช้รูปแบบการควบรวม หากดำเนินการผ่านไป 5
ปีแล้วไม่ประสบความสำเร็จจะยุบโรงเรียนขนาดเล็กก็ได้
ซึ่งผมอยากให้การยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กถูกใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายมากกว่า ไม่ใช่จ้องจะยุบ
ต้องให้เกิดการพัฒนาก่อน" นายชัชวาลย์ กล่าว
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